

Số: /BC-TTT

Ninh Thuận, ngày tháng 11 năm 2024

## BÁO CÁO

### **Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và quy chế phối hợp trong đóng góp ý kiến, xây dựng văn bản giữa các cơ quan, đơn vị năm 2024**

Thực hiện Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy chế phối hợp trong đóng góp ý kiến, xây dựng văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,

Thanh tra tỉnh có báo cáo kết quả như sau:

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức, bộ máy có 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ với tổng số cán bộ, công chức và người lao động 35 người (31 công chức, 04 hợp đồng lao động). Hệ thống chính trị của đơn vị có Chi bộ và Công đoàn cơ sở.

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### **1. Việc triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính**

Năm 2024, thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, họp cơ quan đã duy trì tốt công tác phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức và người lao động các quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; Chỉ thị số 56-CT/TU ngày 29/01/2024 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị tỉnh; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.... Qua quán triệt, tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về văn hóa công vụ, phong cách ứng xử trong quan hệ xã hội, lễ lối, giờ giấc làm việc, trang phục theo quy định của ngành khi thi hành công vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ vị chính trị của đơn vị gắn với chấp hành và thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Quán triệt thực hiện Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Năm 2024, Thanh tra tỉnh thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức ký cam kết và thực hiện nghiêm túc các nội dung Quy định với hình thức bằng văn bản. Thực hiện nghiêm túc công khai các Quy định tại trụ sở làm việc và xác định đây là tiêu chí để đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng năm 2024.

## **2. Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính**

a) Tình hình thực hiện quy chế văn hóa công sở; quy tắc ứng xử; việc sử dụng thời giờ làm việc; xây dựng lịch tuần và đánh giá phân loại cán bộ, công chức.

Năm 2024, cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh chấp hành và thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở, trang phục ngành, quy tắc ứng xử, giờ giấc làm việc theo quy định; thực hiện nghiêm túc việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, xử lý, giải quyết công việc. Tất cả văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã kịp thời triển khai, xử lý và thực hiện đạt hiệu quả, không có văn bản trễ hẹn để UBND tỉnh nhắc nhở.

Tổ kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính của cơ quan được kiện toàn theo Quyết định số 156/QĐ-TTT ngày 18/12/2023. Thực hiện quy chế hoạt động theo Quyết định số 168/QĐ-TTT ngày 31/12/2023, Tổ kiểm tra đã xây dựng kế hoạch kiểm tra và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện giờ giấc, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, định kỳ báo cáo kết quả cho lãnh đạo Thanh tra tỉnh. Kết quả, năm 2024 qua kiểm tra, giám sát không có cán bộ, công chức vi phạm.

Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện thường xuyên và đã mang lại kết quả tích cực. Định kỳ các phòng tự đánh giá, phân loại công chức thuộc phòng theo quy định và chuyển về Văn phòng để tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền đúng quy định.

b) Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong đóng góp ý kiến, xây dựng văn bản giữa các cơ quan, đơn vị ( theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh): Năm 2024, Thanh tra tỉnh chấp hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp trong đóng góp ý kiến, xây dựng văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật có liên quan về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

2. Thực hiện tốt các quy định, quy chế văn hoá công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và nội quy, quy chế cơ quan; sử dụng có hiệu quả giờ giấc làm việc theo quy định, đảm bảo giải quyết công việc được giao kịp thời, hiệu quả; trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, công chức nghiêm túc mặc trang phục ngành, đeo bảng tên theo quy định; cam kết giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 100% cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc các quy định, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo hoặc bị xử lý kỷ luật do vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

3. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong đóng góp ý kiến, xây dựng văn bản giữa các cơ quan, đơn vị (theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh).

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và Quy chế phối hợp trong đóng góp ý kiến, xây dựng văn bản giữa các cơ quan, đơn vị năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Thanh tra tỉnh báo cáo Sở Nội vụ./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo TTT;
- Lưu: VT, PVP.

**CHÁNH THANH TRA**

**Lê Quang Cảnh**